



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตฯ กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามฯ โทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๐ ๑๓๓๐

ที่ สธ.๐๒๑๗.๐๓/ว ๓๑๖๔ วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง การยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าพนักงานของรัฐต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.

เรียน

ตามที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (คณะกรรมการ ป.ป.ช.) กำหนดให้เจ้าพนักงานของรัฐซึ่งดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบกับคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน และเอกสารประกอบต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าพนักงานของรัฐต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๕ และสำนักนายกรัฐมนตรีได้มีประกาศเรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยแต่งตั้งท่านให้ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นต้นไป นั้น

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ขอเรียนว่า ได้จัดทำคู่มือการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน กระทรวงสาธารณสุข ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑. เพื่อให้ผู้บริหารของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด โดยสามารถเรียกคู่มือการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินฯ ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าพนักงานของรัฐต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๗ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้ที่เว็บไซต์ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ตามลิงก์ย่อ https://moph.cc/zr_39hq หรือรหัสคิวอาร์ (QR Code)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายชัยวัฒน์ พัฒนาพิศาลศักดิ์)

สาธารณสุขนิเทศก์

รองหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการฯ ปฏิบัติราชการแทน

หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข



สำเนาฉบับ

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตฯ กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามฯ โทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๐ ๑๓๓๐

สธ ๐๒๑๗.๐๓/ว ๓๖๖๕

๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

การยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าพนักงานของรัฐต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.

- เรียน รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (นายภูเดช สุระโคตร)
รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (นายศักดิ์ อธิภาชน์)
รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (นายมนต์เกียรติ คณาสวัสดิ์)
รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (นายวีรวุฒิ อิมสำราญ)

ตามที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (คณะกรรมการ ป.ป.ช.) กำหนดให้เจ้าพนักงานของรัฐซึ่งดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้ที่มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบกับคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน และเอกสารประกอบต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าพนักงานของรัฐต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๕ และสำนักนายกรัฐมนตรีได้มีประกาศเรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยแต่งตั้งท่านให้ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นต้นไป นั้น

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ขอเรียนว่า ได้จัดทำคู่มือการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน กระทรวงสาธารณสุข ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อให้ผู้บริหารของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด โดยสามารถเรียกดูคู่มือการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินฯ ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าพนักงานของรัฐต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๗ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้ที่เว็บไซต์ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ตามลิงก์ย่อ https://moph.cc/zr_39hq หรือรหัสคิวอาร์ (QR Code)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายชัยวัฒน์ พัฒนาพิศาลศักดิ์)

สาธารณสุขนิเทศก์

รองหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการฯ ปฏิบัติราชการแทน

หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข



ลัดดาวัลย์ / ร่าง พิมพ์

๒๐๙๕ พศวีร์ / ตรวจ

๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๗